



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๓๑

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๔๕

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม (รอบสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๙ ราย ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๑๗๘ ราย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๑ ราย โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวจัดทำแบบประเมินบุคคลในระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRCS) ได้ที่ <https://hrcs.doae.go.th> พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล จำนวน ๒ ชุด ไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ (นับวันที่สำนักงานเลขานุการกรมประทับตราลงรับเรื่อง) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคล โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ และดาวน์โหลดแบบเอกสารประกอบการประเมินบุคคลได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://www.person.doae.go.th> หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งผู้เข้ารับการประเมินสำเนาเอกสารไว้ จำนวน ๑ ชุด เพื่อประกอบการจัดทำเล่มผลงานฉบับสมบูรณ์ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังดำเนินการต่อไป

ว่าที่ ร.ต.

(อาณัติ ทุนหลา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติฯ
เลื่อนชำนาญการ รอบ ๑/๖๗

กลุ่มสำหรับผู้ขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ในแอปพลิเคชันไลน์ (Line Group)

ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๖๗) เข้ากลุ่มไลน์ สแกน QR Code ด้านล่างนี้




(ลิงก์ : https://line.me/R/ti/g/O&bvRVuO_Z)

ชื่อกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ : เลื่อนชำนาญการ ๑/๖๗


ทั้งนี้ กลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ดังกล่าว สร้างขึ้นโดยกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ (เรื่อง การดำเนินการประเมินบุคคล และแจ้งคำสั่งเลื่อนข้าราชการ) จึงขอให้ผู้เข้ารับการประเมินทุกท่านเข้ากลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์นี้ เพื่อรับทราบการดำเนินการได้โดยสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงต่อไป

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๘๙ ราย

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๒๕	สังกัดพื้นที่ทั่วไป นางสาวปิยนุช หรั่งขุนทด * นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p> <p style="text-align: right;"></p>
๒	๑๖๐	นายวิวัฒน์ กนภมโนมัย * นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่	
๓	๒๑๕	นางสาวฐิติชัชวาลย์ ศิริธัญญารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ กองแผนงาน	
๔	๒๒๔	นางสาววริญญา โลมรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)	
๕	๙๗๓	นายพันมิตร แซ่คัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มกิจการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)	
๖	๙๘๕	นางสาวกาญจนา ลีนะวัฒนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาถือฤกษ์

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๗	๙๒๐	นางสาวหทัยชนก วันเพ็ญ * นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๘	๑๑๒๕๕	นางสาวชุตติมาศ โชติวิจิตรจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๙	๒๒๘๓	นางสาวสุนิษา ปันสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๔ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
๑๐	๑๔๗๐	นางสาวศิริอร อารณณ์ผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	
๑๑	๑๒๘๗	นางสาวภัคหทัย รัตนตनु นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	
๑๒	๑๓๔๓	นางสาวลักษณา กิ่งแก้ว * นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	
๑๓	๑๓๘๗	นายธนีสร์ ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๔	๒๔๒๐	นายสุพจน์ เชียงราย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา กองขยายพันธุ์พืช)	คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล
๑๕	๑๔๑๘	นางสาวอภิญญา สาตรา * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล) ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป
๑๖	๑๔๒๗	นายสุภกิจ สิ้นสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	
๑๗	๑๕๒๔	นางสาวสิรารมย์ ตันติธนิสร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	
๑๘	๗๗๗	นางกชกร บุญสุรภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	ชานขพ 
๑๙	๑๕๙๕	นางสาวกนกขวัญ ปัญญาสิทธิ์ * นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗


ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๐	๑๑๒๙๔	นางสาววิชุดา แสงกุล นักวิชาการแผนกที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบทำยประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล) ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p>
๒๑	๑๖๙๑	นายจักรพงษ์ สาบุญมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๒๒	๑๖๔๗	นายอดิเรก ชัยวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๒๓	๒๒๙๖	นายฉัตรชัย พรโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๒๔	๑๗๐๐	นางสาวรัตติกาล จักรใจวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๒๕	๑๖๔๑	นายโชคชัย แซ่มี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	

ชำนาญพร




* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๖	๑๗๒๐	นางสาวเอมมิกา ไหมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๒๗	๑๗๒๒	นายสนธิ์ ไกรวิจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	
๒๘	๑๗๓๐	นางสาวอันธิกา บุญมีวิริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	
๒๙	๑๗๗๗	นายอดิศักดิ์ ภูกิตติกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	
๓๐	๑๗๘๙	นายสุริวัฒน์ ช่วยบำรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	
๓๑	๑๘๔๙	นางสาวมัสยา คันทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	
๓๒	๑๙๐๓	นางสาวพนิดา เอี้ยวชะ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	
๓๓	๑๙๗๗	นายยุทธนา เป้าช้างเผือก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๔	๒๐๓๗	นายอรรถพล แสงใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบทำยประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๓๕	๒๐๓๘	นางสาวศิวพร เมฆฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	
๓๖	๒๐๗๕	นางสาวปิยพร แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	
๓๗	๑๙๗๘	นางสาวชไมพร อักษรศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	
๓๘	๒๑๔๘	นางสาวนิลมณี โกวฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร	
๓๙	๒๑๗๕	นางวิมล อ่อนเหล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชาวมุสลิมบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	
๔๐	๙๖๑๗	นางสาววิไลวรรณ ยศสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	
๔๑	๒๔๒๖	นางรัฐดา คำสมหมาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็บบัญชี

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๔๒	๒๕๐๖	นางสาวศุภักษร แก้วไพฑูรย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๔๓	๒๖๔๑	นายณัฐชนนท์ มณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	
๔๔	๒๖๗๒	นางสาวพรเพ็ญ สมจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	
๔๕	๒๖๙๖	นายสุรวิทย์ แสนพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๔๖	๒๗๒๒	นายศุภกิจ นาเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๔๗	๒๘๐๘	นางสาวชนกนาฏ วัชรศักดิ์ตระกูล ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	
๔๘	๒๘๐๙	นางสาวมณวิภา พลจักรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	
๔๙	๒๘๕๘	นางอรุศรา เลิศกำลังทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกือกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๕๐	๒๘๓๕	นายตรงฤทธิ แก้วรุ่งเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๕๑	๒๙๖๘	นางสาวอารียา กัมพะโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ	
๕๒	๓๐๑๑	นางสาววลีพรรณ อาบสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	
๕๓	๓๑๓๑	นางสาวทิตยา ศรีทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	
๕๔	๓๑๓๒	นายณรินทร์ชาติ วีระพงษ์สุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	
๕๕	๓๒๑๒	นางสาวสุนิสา ช่วยสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี จังหวัดชุมพร	
๕๖	๓๒๓๓	นางสาวภัคจิรา อับดุลราหีม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอละแม จังหวัดชุมพร	
๕๗	๓๒๔๘	นางสาวจริยา นาคฉายา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๕๘	๓๒๗๓	นางสาวณททัย พลรัฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๕๙	๓๓๒๖	นายณธกร บุลย์ประมุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	
๖๐	๓๓๖๒	นางสาวพุทธรักษา เสรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	
๖๑	๓๕๐๘	นายพิสิษฐ์ พรพินิตโกนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	
๖๒	๓๕๖๘	นางสาวสุพัตรา แก้วมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๖๓	๓๕๒๙	นายศรัณย์ โสมขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	
๖๔	๓๖๐๓	นายชินกาญจน์ คำป้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	
๖๕	๓๗๐๙	นางสาวจิราณี คชภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๖๖	๓๘๐๖	นางประภา ว่องพั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๖๗	๓๗๖๑	นายสมุห์ภัทร์ สังข์ไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	
๖๘	๓๘๓๓	นางสาววชิรี ปางปู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	
๖๙	๓๙๑๘	นางสาวอัญชัน ขุนด้วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก	
๗๐	๓๙๑๐	นางสาวพฤกษิภา กันทาแจ่ม ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	
๗๑	๓๙๓๖	นายสงกรานต์ ผ่องไพรวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	
๗๒	๔๐๐๗	นางสาวธนาภรณ์ ระดมเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	
๗๓	๔๑๓๘	นางสาวธิดารัตน์ พูนประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๗๔	๔๒๒๘	นางจิรภา โสนาคุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๗๕	๔๒๑๖	นายเกรียงศักดิ์ บุญชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	
๗๖	๔๒๕๙	นางสาวณัฐวี บุญรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	
๗๗	๔๓๗๒	นางสาวพัทธนันท์ ระวังทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	
๗๘	๔๔๑๖	นางอมรรัตน์ ขอนพุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	
๗๙	๔๕๗๑	นางสาวธิดารัตน์ ธนะโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	
๘๐	๔๖๑๕	นางสาวนวนลภา วิลาดลัด ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	
๘๑	๔๖๓๐	นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๘๒	๔๖๙๔	นางศรีจร สุตหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๘๓	๔๖๙๕	นางเครือวัลย์ นวลนรงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๘๔	๔๗๑๖	นายปกป้อง ยะกัมภูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๘๕	๔๗๕๔	นางสาวทิพวรรณ สุขะ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๘๖	๔๘๒๓	นางสาวมัทนาวดี หัตยานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์	
๘๗	๔๘๗๐	นายไกรวิชญ์ พูลทอง ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	
๘๘	๔๘๘๐	นางสาวนริศรา ดวงอัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	
๘๙	๔๙๓๘	นางสาววาริศา กังวาฬ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๙๐	๕๑๙๔	นายสุขสันต์ วงศ์กษณะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๙๑	๕๒๔๒	นางสาวอรจิรา คำจ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	
๙๒	๕๒๗๔	นางสาวนิลวรรณ สุโรพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	
๙๓	๑๐๒๕๓	นายจักรกฤษ อินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขากา จังหวัดบึงกาฬ	
๙๔	๕๓๗๗	นายณภนต์ กล่อมเกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	
๙๕	๕๔๕๐	นางสาวโสภารัตน์ ชุมเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	
๙๖	๕๓๙๔	นายดุสิต พรหมรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
๙๗	๕๕๑๔	นางสาวปาริชาติ บัวแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอขาม จังหวัดบุรีรัมย์	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๙๘	๕๕๙๐	นางสาวสุพิชฌาย์ สามบุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๙๙	๕๕๙๘	นางสาวปนัดดา ดาวกระจาย ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	
๑๐๐	๕๖๐๕	นางสาวอร่ามศรี สุวดีถิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี	
๑๐๑	๕๗๑๗	นางสาวภัทริธา วิทยาสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี	
๑๐๒	๕๗๒๗	นางสาวณภัสนันท์ อินคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	
๑๐๓	๕๙๐๕	นางสาวณิชาดา ศรีจันทร์โหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๐๔	๕๙๙๒	นางสาวมะลิ ทองคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๐๕	๖๐๓๑	นายชนนการ จักรใจวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๐๖	๖๑๙๒	นางสาวชลิตา ฉิมวารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๑๐๗	๖๓๐๙	นางสาววิไลพร กลาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	
๑๐๘	๖๓๔๑	นายภูวิช บัวเปรม ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	
๑๐๙	๖๓๙๑	นางสาวจิตรา น้อยพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	
๑๑๐	๖๔๐๔	นายณัฐภูมิ บุญสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	
๑๑๑	๖๕๘๓	นายณัฐกิติ ภูรีน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	
๑๑๒	๖๖๒๔	นางสาวธิดินาด เพ็ชรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	
๑๑๓	๖๖๕๐	นางสาวปิยวรรณ พูลสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็ถือ

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๑๔	๖๙๘๕	นางสาววรัญญา พรสีมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๑๑๕	๗๐๐๘	นายเอกมนต์ วรรณสวนหม่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	
๑๑๖	๗๑๙๑	นางสาวดาวใจ ทองออน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	
๑๑๗	๗๒๑๔	นางสาวกานดา ทศรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	
๑๑๘	๗๒๔๙	นางสาวรชนีกร ศรีบุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๑๙	๗๒๕๗	นายสุโรจน์พงศ์ คงสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๒๐	๗๔๑๗	นางสาวยุวดี ทอนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยซ้อชัย จังหวัดยโสธร	
๑๒๑	๗๔๒๙	นางสาวนันท์มนัส บุนทรีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอค้ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๒๒	๗๔๕๐	นายครุศาสตร์ สังฆะศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๑๒๓	๗๖๓๘	นางสาวละมัย ปทุมรุ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	
๑๒๔	๓๓๙๐	นายสมร อุ่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	
๑๒๕	๗๗๒๒	นางสาวทิพาวรรณ ทวีไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	
๑๒๖	๗๘๐๑	นายมานอชนู วรณศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่ง จังหวัดระยอง	
๑๒๗	๗๘๙๘	นางสาวสุนิสา พุ่มโพธิ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	
๑๒๘	๗๙๐๖	นายอนุรักษ์ เลิศลอยปัญญาชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	
๑๒๙	๗๙๓๓	นางสาวเกศสุดา มงคลสังจา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๓๐	๘๐๗๒	นางสาวชีวรัตน์ มีนาภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๑๓๑	๘๐๔๒	นางสาวจุฑาทิพย์ บุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	
๑๓๒	๘๑๒๘	นางสาวนลิน เวียงนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	
๑๓๓	๘๓๔๗	นายภุชญา ยาสมุทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	
๑๓๔	๘๔๒๐	นางสาววิศณีย์ ทำสี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	
๑๓๕	๘๕๕๕	นายณพล ฤกษ์สว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	
๑๓๖	๘๕๗๓	นางสาวอุดมลักษณ์ เกษก้าน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	
๑๓๗	๘๖๖๙	นายอพัทธ์ศัลย์ ทรัพย์คุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๓๘	๘๖๗๔	นางสาวสาริศา โสตามุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๑๓๙	๘๗๒๓	นายวาทยุทธ จันทร์ส่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยุพือ จังหวัดศรีสะเกษ	
๑๔๐	๘๗๕๘	นางสาวจตุพร ประทุมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร	
๑๔๑	๘๘๐๔	นางสาวจิราภรณ์ โพนพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยุพือ จังหวัดสกลนคร	
๑๔๒	๘๘๓๗	นายโชคชัย จุลเกต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยุพือ จังหวัดสกลนคร	
๑๔๓	๘๘๔๖	นางสาวทวินตรา ซาดิขานี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยุพือ จังหวัดสกลนคร	
๑๔๔	๘๘๗๐	นางสาวปัญญาธิ์ คำปิ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยุพือ จังหวัดสกลนคร	
๑๔๕	๘๘๘๐	นางสาวนิศญา สีสถาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยุพือ จังหวัดสกลนคร	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็ถือ

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๔๖	๘๘๙๖	นายวุฒิชัย บาลจบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๑๔๗	๘๙๔๒	นางสาวโชติกา ธนภักดีโชติ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	
๑๔๘	๙๔๐๒	นางสาววิษุฒยาพา ผดุงพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	
๑๔๙	๙๔๑๓	นางสาวภักจิรา เกลี้ยงทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	
๑๕๐	๙๔๕๔	นางสาวสุนันทา ชารีผาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี	
๑๕๑	๙๕๖๐	นางสาวจิรภา ดาทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดำรงวิทยารบจัน จังหวัดสิงห์บุรี	
๑๕๒	๙๕๘๕	นายเอนก ชุ่มใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	
๑๕๓	๙๖๔๓	นางพิมพ์สิริ ทาดวงตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๕๔	๙๖๗๖	นางกนกพร สุวรรณประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีษะนาลัย จังหวัดสุโขทัย	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๑๕๕	๙๘๐๘	นางสาวชลธิชา ยวงโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๕๖	๙๘๔๙	นายเอกพล ปานกลัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๑๕๗	๙๙๑๓	นางวิชุดา ปล้องบรรจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๑๕๘	๙๙๓๕	นายธิตี ทองถวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนมม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๑๕๙	๑๐๐๕๔	นางสาวชนันธร ตระกูลรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	
๑๖๐	๑๐๑๔๓	นายณัฐชยพล ดาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	
๑๖๑	๑๐๑๓๖	นายจิรินทร์ ดาทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๖๒	๑๐๒๒๒	นางสุวารี วันทะนิตย์ ชันติยู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๑๖๓	๑๐๔๐๙	นายอุเทน จันทาศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๖๔	๑๐๔๔๑	นายธนพนธ์ ธรรมประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	
๑๖๕	๑๐๕๘๙	นางสาวทักษิรา ศิริจันทา ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	
๑๖๖	๑๐๖๒๖	นางสาวดวงเดือน คุณาวัตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	
๑๖๗	๑๐๕๕๒	นางสาวอัจฉรา แก้วจรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	
๑๖๘	๑๐๗๕๘	นางสาวพรจิตรา จันทร์เจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์	
๑๖๙	๑๐๗๙๕	นางสาวกุลธิดา อธิพิพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๗๐	๑๐๘๕๘	นายทวีปกรณ บุณฺวารนุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๑๗๑	๑๐๙๔๐	นายดิณวัฒน์ คะหวางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	
๑๗๒	๑๑๐๒๗	นางสาวสุกัญญา นางาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	
๑๗๓	๑๑๐๓๔	นายสมศักดิ์ ขอบต่านกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	
๑๗๔	๑๑๐๓๗	นางสาวศิริภาณี สมศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	
๑๗๕	๑๑๐๕๗	นางสาวจุฑาภรณ์ ทองปน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	
๑๗๖	๑๑๑๐๗	นางสาวผกามาศ กุรีณา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	
๑๗๗	๑๑๑๔๗	นางสาวจุฬารัตน์ ศิลปชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	


* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็บบัญชี

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๗๘	๑๑๒๑๘	นายวรฤทธิ์ การะจักร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคณิคม สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p> 
๑	๑๕๕๕	นางสาวฮาศณีย์ สามะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	
๒	๕๐๖๗	นายณัฐพัฒน์ เสาะสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส	
๓	๕๑๒๐	นายฟาเดร์ ยูโซ๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสู่ไหงป่าตี จังหวัดนราธิวาส	
๔	๕๑๕๒	นายเสฐียรพงษ์ อุดมศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	
๕	๕๗๙๑	นายเมธัส ชีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี	
๖	๕๘๔๒	นางสาวนุรฮายาตี อูซิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็ถือ

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๗	๕๘๖๘	นายวัฒนชัย หาโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพ้อ จังหวัดปัตตานี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนวยการ</p> 
๘	๙๐๓๐	นางสาววิสาพร เจริญวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	
๙	๙๐๖๓	นางวัชรีย์ นวนศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	
๑๐	๙๑๒๗	นายวิระศักดิ์ ร่องเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	
๑๑	๘๒๘๕	นายสุมงคล แก้วบุบผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗